



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ว ๐๓๑

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

และ

เรียน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ/  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/  
คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (ทราบ)/  
เลขานุการคณะกรรมการวิชาการ (ทราบ)

ตามที่คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรใหม่ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

- ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
  - ๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
- ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรใหม่ ทั้ง ๒ หลักสูตร ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว พอสรุปได้ ดังนี้

๑. เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องมีการกำหนดค่าตอบแทนการสอนแบบพิเศษ ดังนั้น เพื่อให้อัตราค่าตอบแทนการสอนดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรกำหนดให้เป็นอัตราเดียวกันทุกคณะ

ที่ประชุมจึงมีมติให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นัดหารือร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณบดีคณะที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา แล้วสรุปเสนอต่อคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณาต่อไป

๒. ในส่วนของ การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ หลักสูตรได้กำหนดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรตาม เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (AUN-QA: Asean University Network Quality Assurance) ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักสูตรควรกำหนดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนาและ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจะเหมาะสมกว่า

ที่ประชุมจึงมีมติให้คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ดำเนินการปรับแก้ไข รายละเอียดในส่วนดังกล่าวให้เหมาะสม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้าน วิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ติริโกตาทิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ